



## ถือยศถลาฟู้ดท่า

เนื่องจากนโยบายของนายกแพทยสภา นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์อำนาจ กุศลนันท์ ในการให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อแพทย์ใหม่ เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อตัวแพทย์ในการปฏิบัติงานในสังคมจริง ชีวิตจริงกับประชาชนจริงๆ ต่อไป แพทยสภาจึงได้กำหนดให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสื่อเอกสารความรู้ ซึ่งจำเป็นต่อแพทย์ รวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน จากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ หากแต่เป็นวิชาชีพชีวิตในยุคที่แพทย์มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องตกเป็นจำเลยของสังคม แม้ว่าจะเป็นผู้จรรยาบรรณของประชาชนซึ่งอยู่ในสังคมก็ตาม ในโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่แพทย์ใหม่ทุกท่านสำเร็จการศึกษา จากหลากหลายสถาบัน มุ่งเข้าสู่สายงานวิชาชีพ จำเป็นต้องรู้ถึงรายละเอียดทางสังคมของแพทย์ให้มากพอเพียงเพื่อไว้ดูแลป้องกันตัวมิให้พลาดพลั้งกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้สิ่งซึ่งผมใคร่ขอให้แพทย์ทุกคนตระหนักคือ ทุกๆ สิ่งที่มีอยู่และเป็นไปล้วนมีวิถีทางและข้อเท็จจริงอ้างอิงอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดซึ่งท่านจะกระทำโดยใช้ความน่าจะเป็นได้ แม้ท่านจะมีเจตนารมณ์ดีต่อผู้ป่วย แต่มิได้หมายความว่า จะทำให้ท่านไม่พลาดพลั้งตกเป็นจำเลยของสังคมยามที่ท่านเกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล กอปรกับไม่มีมนุษย์คนใดที่จะรู้ทุกเรื่อง ทุกด้าน และไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ เลย แพทย์ก็คือมนุษย์ ซึ่งมีทั้งความคิด ความเหนื่อย ความเครียด ความหิว และความกังวล แพทย์ยังคงเป็นคนธรรมดา มีโอกาสพลาดพลั้งได้โดยไม่เจตนา หวังว่าการรวบรวมความรู้ดังกล่าวเหล่านี้ไว้ในเล่มเดียวกัน จะทำให้แพทย์ใหม่ทุกท่านสามารถนำไปอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมได้ก่อนไปปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารชุดที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งท่านจะได้รับแจกเล่มที่ 1 คือรายละเอียดโครงสร้างแพทยสภา และเล่มที่ 2 คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งทั้งคู่ล้วนเป็นหนังสือคู่มือสำคัญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของท่าน ขอให้ท่านใช้เวลาเล็กน้อย อ่านให้เข้าใจก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง ทั้ง 3 เล่ม จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านอย่างแน่นอน

ทั้งนี้หวังว่าโครงการเอกสารความรู้เผยแพร่ชุดนี้จะเกิดประโยชน์กับแพทย์ใหม่ในการใช้ชีวิตจริงในสังคมให้อบอุ่นและปลอดภัย และทราบถึงบริการของแพทยสภา ซึ่งจะเชื่อมโยงมายังตัวท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แพทยสภายินดีรับใช้สมาชิกทุกท่าน หากมีปัญหาใดกรุณาติดต่อมาที่แพทยสภาได้ตลอดเวลา

**นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ**

กรรมการแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : ittaporn@gmail.com